

บริษัท โคมินชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตอบสนองต่อเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
<p>การรับรู้รายได้</p> <p>กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายได้จากการขายน้ำมัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายน้ำมัน ณ จุดขายของสถานีบริการน้ำมัน รายได้จากการขายจึงมีความถี่ของการเกิดรายการเป็นจำนวนมากและปัจจัยของราคาน้ำมันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอและเงื่อนไขของการส่งเสริมการขายต่าง ๆ รวมทั้งการกำหนดช่วงเวลาของการตัดยอดรายได้ของสถานีบริการน้ำมัน และวิธีการรวบรวมยอดรายได้ทั้งหมดเพื่อบันทึกบัญชีส่งผลกระทบต่อความครบถ้วนถูกต้องของการรับรู้รายได้ ระบุว่าความครบถ้วนและถูกต้องของการรับรู้รายได้เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าระบุว่าความครบถ้วนและถูกต้องของการรับรู้รายได้เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง</p> <p>ทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในวงจรรายได้และรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ทดสอบการออกแบบและประสิทธิภาพผลของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้และรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการควบคุมความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึกการขาย การสุ่มตัวอย่างรายการรายได้เพื่อทดสอบรายละเอียดและความถูกต้องของรายการกับเอกสารที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกรายได้ รวมทั้งการตรวจสอบการตัดยอดรายได้จากการขายก่อนและหลังวันสิ้นงวดบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว</p>

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เห็น

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อดังต่อไปนี้

1. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบทางการเงินข้อ 7 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้มีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงาน กุระเบียบข้อบังคับ อำนาจดำเนินการของบริษัท รวมถึงการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นอิสระแล้ว พบว่า การจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อมัดจำซื้อผลิตภัณฑ์ไก่แช่แข็ง จำนวน 74 ล้านบาท ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการจ่ายเงินล่วงหน้าดังกล่าวเป็นไปตามขอบเขต อำนาจอนุมัติของบริษัทย่อยซึ่งได้มีการปฏิบัติตาม กุระเบียบ ข้อบังคับและอำนาจดำเนินการของบริษัท รวมถึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
2. ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 บริษัทได้ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน จำนวน 765,800 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1.59 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 บริษัทได้จำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน จำนวน 765,800 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1.78 ล้านบาท และในเดือนตุลาคม 2567 บริษัทได้ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน จำนวน 460,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1.08 ล้านบาท ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และ 100,000 หุ้นเป็นจำนวนเงิน 0.24 ล้านบาท ในวันที่ 7 ตุลาคม 2567 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 560,000 หุ้น และบริษัทได้จำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน จำนวน 560,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1.17 ล้านบาท ในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ทำให้บริษัทมีส่วนเกินหุ้นทุนซื้อคืนทั้งสิ้น 0.43 ล้านบาท และทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทไม่มีหุ้นทุนซื้อคืนคงเหลือ

การซื้อหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าว บริษัทยังไม่ได้จัดทำโครงการหุ้นทุนซื้อคืนและบริษัทไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ เมื่อบริษัททราบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมให้ถูกต้องจึงทำการจำหน่ายออกไปและหยุดการดำเนินการไป

3. ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ตามรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการมีมติรับทราบแผนการลงทุนในโครงการกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำ Due Diligence ประเมินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาขนาดของรายการที่บริษัทจะเข้าลงทุน มูลค่าของธุรกิจ และความเหมาะสมของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ โดยเนื้อหาในหนังสือได้ระบุให้บริษัทดำเนินการวางเงินมัดจำ จำนวน 50 ล้านบาท ให้กับบริษัทเอกชนแห่งที่สอง เพื่อแสดงเจตจำนงและความพร้อมในการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยการวางเงินมัดจำนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด จึงขอแนะนำท่านประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติการวางเงินมัดจำ จำนวน 50 ล้านบาท โดยวงเงินอนุมัติดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติและข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการวางเงินมัดจำเพื่อลงทุนในโครงการดังกล่าวจำนวน 50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 บริษัทจ่ายชำระเงินมัดจำ จำนวน 50 ล้านบาทแล้ว

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่า ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทและบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัทและบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์

นายเจษฎา หังสพฤกษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	141,625,078	151,252,721	82,888,233	106,366,469
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	5.2, 7	927,420	69,105,809	352,601	4,036,180
สินค้าคงเหลือ	8	2,988,473	23,728,417	-	262,258
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	9	53,000,000	53,000,000	53,000,000	53,000,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		2,130,257	2,472,799	1,929,019	1,900,561
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		200,671,228	299,559,746	138,169,853	165,565,468
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	137,874,022	168,056,800
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	11	77,903,553	80,901,792	164,085	171,658
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	12	6,407,761	11,470,169	63,523	3,914,929
สินทรัพย์สิทธิการใ้	13	4,589,609	7,299,088	4,589,609	7,299,088
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	2,285,596	4,559,675	74,302	2,185,625
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	54,284,125	12,038,134	53,211,374	3,238,786
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		145,470,644	116,268,858	195,976,915	184,866,886
รวมสินทรัพย์		346,141,872	415,828,604	334,146,768	350,432,354

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	16	12,084,832	57,709,419	2,208,977	12,242,638
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	17	2,918,708	2,936,471	2,918,708	2,936,471
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		808,265	1,142,771	542,091	789,679
รวมหนี้สินหมุนเวียน		15,811,805	62,176,773	5,669,776	15,968,788
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	17	1,488,816	4,461,906	1,488,816	4,461,906
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	18	179,415	96,786	179,415	96,786
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		26,000	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,694,231	4,558,692	1,668,231	4,558,692
รวมหนี้สิน		17,506,036	66,735,465	7,338,007	20,527,480
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 663,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (2566 : หุ้นสามัญ 214,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)	25	331,650,000	107,200,000	331,650,000	107,200,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 147,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (2566 : หุ้นสามัญ 134,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)	25	73,700,000	67,000,000	73,700,000	67,000,000
หุ้นทุนซื้อคืน	26	-	-	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		350,197,514	323,397,514	350,197,514	323,397,514
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน	26	43,489	-	43,489	-
ส่วนเกินทุนอื่น		(219,409)	1,096,902	-	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
จัดสรรแล้ว					
สำรองตามกฎหมาย		6,467,955	6,467,955	6,467,955	6,467,955
ยังไม่ได้จัดสรร		(101,553,713)	(56,019,306)	(103,600,197)	(66,960,595)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		328,635,836	341,943,065	326,808,761	329,904,874
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	7,150,074	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		328,635,836	349,093,139	326,808,761	329,904,874
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		346,141,872	415,828,604	334,146,768	350,432,354

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
การดำเนินงานต่อเนื่อง				
รายได้				
รายได้จากการขาย	174,515,553	243,508,090	-	-
รายได้จากการขายสินทรัพย์ค้ำประกัน	33,374,371	-	289,819	-
รายได้จากการขุดเหรียญสินทรัพย์ค้ำประกัน	93,834	21,045	-	-
รายได้จากการให้บริการ	6,298,970	23,151,816	-	16,542,005
รวมรายได้	214,282,728	266,680,951	289,819	16,542,005
ต้นทุน				
ต้นทุนขาย	173,414,031	238,789,897	-	-
ต้นทุนจากการขายสินทรัพย์ค้ำประกัน	22,139,528	-	261,967	-
ต้นทุนขายจากการขุดเหรียญสินทรัพย์ค้ำประกัน	1,347,985	-	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	5,230,303	15,228,303	-	9,818,528
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล (กลับรายการ)	8	(92,123)	(92,123)	(78,212)
รวมต้นทุน	202,039,724	243,425,265	169,844	9,740,316
กำไรขั้นต้น	12,243,004	23,255,686	119,975	6,801,689
รายได้อื่น				
รายได้ทางการเงิน	1,550,323	1,579,191	1,326,294	1,546,533
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อบริษัทย่อย	-	2,097,875	-	-
กำไรที่เกิดจากสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย	10	15,066,185	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	(21,115,937)	-
รายได้อื่น ๆ	6,757,482	1,282,069	6,862,626	1,172,895
รวมรายได้อื่น	23,373,990	4,959,135	(12,927,017)	2,719,428
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย	35,616,994	28,214,821	(12,807,042)	9,521,117
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	1,031,828	967,599	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	36,310,879	27,293,851	26,156,695	16,058,008
(โอนกลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(4,817,221)	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	-	(2,032,828)	-	(2,032,828)
รวมค่าใช้จ่าย	37,342,707	26,228,622	21,339,474	14,025,180
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(1,725,713)	1,986,199	(34,146,516)	(4,504,063)
ต้นทุนทางการเงิน	381,763	346,750	381,763	346,750
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(2,107,476)	1,639,449	(34,528,279)	(4,850,813)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้	19	(2,258,238)	(906,648)	(378,759)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(4,365,714)	732,801	(36,639,602)	(5,229,572)
การดำเนินงานที่ยกเลิก				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	10	(48,286,680)	1,989,510	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(52,652,394)	2,722,311	(36,639,602)	(5,229,572)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(52,652,394)	2,722,311	(36,639,602)	(5,229,572)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โคมินซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

		(หน่วย : บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2567	2566	2567	2566
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่					
	กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	2,752,273	(13,238)	(36,639,602)	(5,229,572)
	กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(48,286,680)	1,989,510	-	-
		<u>(45,534,407)</u>	<u>1,976,272</u>	<u>(36,639,602)</u>	<u>(5,229,572)</u>
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					
		(7,117,987)	746,039	-	-
		<u>(7,117,987)</u>	<u>746,039</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่					
	กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	2,752,273	(13,238)	(36,639,602)	(5,229,572)
	กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(48,286,680)	1,989,510	-	-
		<u>(45,534,407)</u>	<u>1,976,272</u>	<u>(36,639,602)</u>	<u>(5,229,572)</u>
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					
		(7,117,987)	746,039	-	-
		<u>(7,117,987)</u>	<u>746,039</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
	กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	21	0.020	(0.000)	(0.268)
	กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	21	(0.353)	0.015	-
			<u>(0.353)</u>	<u>0.015</u>	<u>-</u>

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม									
	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่									
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	หุ้นทุน ซื้อคืน	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน หุ้นทุนซื้อคืน	ส่วนเกินทุนอื่น			รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
					การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนของเงินลงทุน ในบริษัทย่อย	กำไร (ขาดทุน) สะสม	กำไร (ขาดทุน) สะสม			
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร					
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	67,000,000	-	323,397,514	-	1,974,363	6,467,955	(57,995,578)	340,844,254	5,526,574	346,370,828
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี :										
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย	-	-	-	-	(877,461)	-	-	(877,461)	877,461	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	1,976,272	1,976,272	746,039	2,722,311
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	67,000,000	-	323,397,514	-	1,096,902	6,467,955	(56,019,306)	341,943,065	7,150,074	349,093,139
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี :										
การเพิ่ม (ลด) หุ้นสามัญ	25	6,700,000	-	26,800,000	-	-	-	33,500,000	-	33,500,000
การซื้อหุ้นทุนซื้อคืน	26	-	(2,914,504)	-	-	-	-	(2,914,504)	-	(2,914,504)
การจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	26	-	2,914,504	-	43,489	-	-	2,957,993	-	2,957,993
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	(45,534,407)	(45,534,407)	(7,117,987)	(52,652,394)
การเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย	-	-	-	-	(1,316,311)	-	-	(1,316,311)	(32,087)	(1,348,398)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	73,700,000	-	350,197,514	43,489	(219,409)	6,467,955	(101,553,713)	328,635,836	-	328,635,836

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	หุ้นทุน ซื้อคืน	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน หุ้นทุนซื้อคืน	กำไร (ขาดทุน) สะสม		รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
					จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	67,000,000	-	323,397,514	-	6,467,955	(61,731,023)	335,134,446
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี :							
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(5,229,572)	(5,229,572)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	67,000,000	-	323,397,514	-	6,467,955	(66,960,595)	329,904,874
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี :							
การเพิ่ม (ลด) หุ้นสามัญ	25	6,700,000	-	26,800,000	-	-	33,500,000
การซื้อหุ้นทุนซื้อคืน	26	-	(2,914,504)	-	-	-	(2,914,504)
การจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	26	-	2,914,504	43,489	-	-	2,957,993
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	(36,639,602)	(36,639,602)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	73,700,000	-	350,197,514	43,489	6,467,955	(103,600,197)	326,808,761

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โคมินซ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(2,107,476)	1,639,449	(34,528,279)	(4,850,813)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	10 (48,286,680)	1,958,900	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(50,394,156)	3,598,349	(34,528,279)	(4,850,813)
รายการปรับปรุงกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	-	1,951,084	-	2,032,828
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,474,912	15,324,442	3,389,360	2,563,166
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	(5,638,688)	38,224	(5,638,688)	-
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	(211,762)	352,435	-	31,058
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(1,253)	216,007	(1,253)	(2,381)
(กำไร) จากการต่อรองราคาซื้อ	-	(2,097,875)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	82,629	96,786	82,629	96,786
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับลดมูลค่าของสินค้า	-	30,300	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(15,066,185)	-	21,115,937	-
ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล (กลับรายการ)	(92,123)	(10,592,935)	(92,123)	(78,212)
กำไร (ขาดทุน) จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(4,817,221)	-
ดอกเบี้ยรับ	(1,550,323)	(1,579,191)	(1,326,294)	(1,546,533)
ดอกเบี้ยจ่าย	381,763	346,750	381,763	346,750
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
	(57,015,186)	7,684,376	(21,434,169)	(1,407,351)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	66,330,503	(61,659,403)	2,011,792	3,101,577
สินค้าคงเหลือ	20,832,067	809,645	354,381	(3,965)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	276,920	1,174,271	62,233	1,541,560
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	112,886	(2,939,743)	27,411	(2,946,854)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(1,640,319)	16,979,164	551,315	(18,515,454)
หนี้สินอื่น	(269,768)	(171,410)	(247,588)	(321,114)
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
	28,627,103	(38,123,100)	(18,674,625)	(18,551,601)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้				
	(546,901)	(1,386,332)	(90,691)	(467,924)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน				
	28,080,202	(39,509,432)	(18,765,316)	(19,019,525)

บริษัท โคมินซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	1,505,672	1,896,624	1,281,644	1,882,716
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	22,750	-	22,750
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	15,523,785	-	1,500,000
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	(808,785)	-	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	-	50,853,034	-	50,853,034
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป	10	(19,255,139)	13,884,063	-
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อลงทุน	(50,000,000)	-	(50,000,000)	-
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(35,000,100)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	(129,251)	(513,289)	(49,500)	(178,300)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	1,000,000	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(67,878,718)	67,974,119	(34,883,793)	19,080,100
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนเพิ่มทุน	33,500,000	-	33,500,000	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	2,957,993	-	2,957,993	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน	(2,914,504)	-	(2,914,504)	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(2,990,853)	(1,566,862)	(2,990,853)	(1,566,862)
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า	(381,763)	(346,750)	(381,763)	(346,750)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	30,170,873	(1,913,612)	30,170,873	(1,913,612)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(9,627,643)	26,551,075	(23,478,236)	(1,853,037)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	6	151,252,721	120,859,077	106,366,469
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย	-	3,842,569	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	6	141,625,078	82,888,233	106,366,469
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :				
1) โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ที่ไม่ใช่ดำเนินงานเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	13,021,462	-	13,021,462
2) สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	6,493,438	-	6,493,438
3) โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	115,000,000	-	115,000,000
4) จัดประเภทภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	256,593	2,099,544	256,593	1,942,650

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2546 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

บริษัทประกอบธุรกิจด้านสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การลงทุนร้านสะดวกซื้อ โดยมีผู้บริหารจัดการแทน การส่งออกสินค้าแช่แข็ง และการทำให้ได้มาซื้อ ขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยน ซึ่งเงินตราดิจิทัลด้วยกิจการเองหรือโดยวิธีการจ้างผู้อื่น

สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 161 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2. เกณฑ์ในการจัดท่างบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม (เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในนโยบายบัญชี)

2.3 สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท งบการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักบาท ยกเว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

2.4 เกณฑ์ในการจัดทางการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	
		2567	2566
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด (สิ้นสภาพบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567)	ให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่งออกสินค้าแช่แข็ง	-	85.30
บริษัท รุมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายได้ให้กับโรงแรม	99.99	99.99
บริษัท โคมินซ์ คริปโต จำกัด	ทำให้ได้มาซื้อ ขาย และ/หรือแลกเปลี่ยนซึ่งเงินตราดิจิทัล ด้วยกิจการเองหรือโดยวิธีการจ้างผู้อื่น	99.99	99.99
บริษัท บีทีแกรนด์ปีโตรเลียม จำกัด	การค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	99.99	99.99
บริษัท บีทีโบว์ทิพย์คาเฟ่ จำกัด	จำหน่าย กาแฟ เบเกอรี่และเครื่องดื่มต่างๆ ภายใต้แบรนด์ "Cafe Amazon"	99.99	99.99
บริษัท บีทีโบว์ทิพย์ราตรี จำกัด	การลงทุนร้านสะดวกซื้อโดยมีผู้บริหารจัดการแทน	99.99	99.99

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทางการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัท มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยขึ้นนโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรขาดทุนรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบฐานะการเงินรวม

2.5 บริษัทจัดทางการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายรับรู้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อให้บริการเสร็จแล้ว

รายได้จากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้งจะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

รายได้จากการขุดเหรียญดิจิทัลรับรู้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้บริการประมวลผลเพื่อตรวจสอบและยืนยันการทำธุรกรรมในระบบบล็อกเชนแล้วเสร็จและได้รับผลตอบแทนในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสดแต่เป็นรูปแบบของสกุลเงินดิจิทัล โดยรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้รับเหรียญสกุลเงินดิจิทัล (มูลค่ายุติธรรมของเหรียญสกุลเงินดิจิทัลใช้ราคาปิดจากเว็บไซต์กลางที่ใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล)

ดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันทางการเงิน ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลแสดงมูลค่าด้วยมูลค่าตามราคาทุน ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มาโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพและสถานที่ปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่จำเป็นในการขายสินค้านั้น

งานระหว่างทำประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาและต้นทุนให้บริการรองรับรายได้ ต้นทุนงานระหว่างทำรวมต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาเพื่อพัฒนา ต้นทุนให้บริการจากหน่วยงานภายนอกและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดังกล่าว

4.4 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้อย่างแรกเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

ตราสารทุนสามารถจำแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภทได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ต้นทุนการทำรายการของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ไม่มียอดคงเหลือเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทำได้ 3 วิธีโดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้

1. สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสด สัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการรับชำระเพียงเงินต้น และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้นสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการการเปลี่ยนแปลงหรือการด้อยค่าดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
2. สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเช่นเดียวกับ สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
3. สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินนั้นไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรหรือขาดทุน หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นขึ้นอยู่กับการจัดประเภทรายการของตราสารทุนนั้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินเดิมและหนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

การค้ำประกันของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ำประกันทางการเงินประเมินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีทั่วไปในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนจากการค้ำประกัน สำหรับลูกหนี้การค้า บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

การรับรู้และวัดมูลค่า

ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการค้ำประกัน (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ค่าเสื่อมราคาคำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

รายการสินทรัพย์	อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	3 - 5
เครื่องใช้สำนักงาน	5
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5
เครื่องชุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล	3

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน และไม่มีกรคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) การบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่ได้มาจากการอื่นจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

ประเภทของทรัพย์สิน	ระยะเวลา (ปี)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 - 7
สัญญาผู้แทนจำหน่าย	7

4.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากสินค้าคงเหลือได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ใน งบฐานะการเงินว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะกระทำทุกครั้งที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชีหรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง ราคาขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพย์อื่น ๆ ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

บริษัทและบริษัทย่อยจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

บริษัทและบริษัทย่อยจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีที่ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.8 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลานึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทและบริษัทย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์สิทธิการใช้ (ผู้เช่า)

สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการซื้อและขนย้ายสินทรัพย์ อ่างอิงการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชำระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลบริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.9 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

4.10 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โครงการผลประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดอัตราการเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.11 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้นบริษัทย่อย และบริษัทที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีที่ประกาศใช้ โดยคำนวณจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่าเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

4.14 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและได้รับชำระแล้วระหว่างปี

4.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหาร ได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด จำนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ประมาณได้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนเต็มที่มีในบัญชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้หัวข้อต้นทุนขายและบริการ ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าบริษัทและบริษัทย่อยกำหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผลบริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลกระทบต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

อุปกรณ์ สิทธิทรัพย์สินการใช้และค่าเสื่อมราคา สิทธิไม่มีตัวตนอื่นและค่าตัดจำหน่ายในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์และสิทธิทรัพย์สินการใช้และค่าตัดจำหน่ายของสิทธิไม่มีตัวตนอื่น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ สิทธิทรัพย์สินการใช้และสิทธิไม่มีตัวตนอื่นและต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ สิทธิทรัพย์สินการใช้และสิทธิที่ไม่มีตัวตนอื่นในแต่ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม

บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้นจึงใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทและบริษัทย่อยในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้สำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแม้ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตาม โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลดอัตราการเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

5. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือบริษัทต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยโดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันงบการเงินนี้รวมผลของรายการดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุม หรือเป็นบริษัทที่บริษัทควบคุมหรือเป็นบุคคลหรือบริษัทที่มีรายการบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

ชื่อบริษัท / บุคคล	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	ให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และส่งออกสินค้าแช่แข็ง	บริษัทย่อย (สิ้นสภาพบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567)
บริษัท รุมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายได้ให้กับโรงแรม	บริษัทย่อย

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบริษัท / บุคคล	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท โคมินซ์ คริปโต จำกัด	ทำให้ได้มาซื้อ ขาย และ/หรือแลกเปลี่ยน ซึ่งเงินตราดิจิทัล ด้วยกิจการเองหรือโดย วิธีการจ้างผู้อื่น	บริษัทย่อย
บริษัท บีทีแอนด์บีโปรดิวส์ จำกัด	การค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานบริการ น้ำมันเชื้อเพลิง	บริษัทย่อย
บริษัท บีทีโบทันิกคาเฟ่ จำกัด	จำหน่าย กาแฟ เบเกอรี่และเครื่องดื่มต่างๆ ภายใต้แบรนด์ "Cafe Amazon"	บริษัทย่อย
บริษัท บีทีโบทันิกวราตรี จำกัด	การลงทุนร้านสะดวกซื้อ โดยมีบริหารจัดการ แทน	บริษัทย่อย
บริษัท มิสเตอร์มอร์ จำกัด	บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงิน เป็นหลัก	ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท
บริษัท มอร์ แอดไวซ์ จำกัด	การให้บริการให้คำปรึกษา	ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	กรรมการและเครือญาติกรรมการ

5.1 รายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
รายได้ค่าบริหารจัดการ				
บริษัทย่อย	-	-	1,155,000	1,080,000
ค่าที่ปรึกษา				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6,000,000	2,600,000	6,000,000	2,600,000
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ				
ผลตอบแทนระยะสั้น	5,000,000	4,205,000	5,000,000	4,205,000
ผลตอบแทนระยะยาว	26,584	44,928	26,584	44,928
รวม	<u>5,026,584</u>	<u>4,249,928</u>	<u>5,026,584</u>	<u>4,249,928</u>

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

5.2 ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	374,179	374,179
(หัก) ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(374,179)	(374,179)
รวม	-	-	-	-
ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	87,492	352,335
เจ้าหนี้อื่น				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	368,561	921,766	-	-

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
เงินสดในมือ	135,756	160,547	80,756	66,362
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน	330,807	19,276,055	330,433	356,074
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์	90,974,450	131,816,119	32,292,979	105,944,033
เงินลงทุนระยะสั้น	50,184,065	-	50,184,065	-
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>141,625,078</u>	<u>151,252,721</u>	<u>82,888,233</u>	<u>106,366,469</u>
เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกำหนด				

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
ลูกหนี้การค้า				
– บริษัทอื่น	1,546,864	11,825,918	-	9,158,417
– บริษัทย่อย (หมายเหตุ 5)	-	-	374,179	374,179
(หัก) ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,546,864)	(11,123,370)	(374,179)	(9,397,548)
รวมลูกหนี้การค้า	-	702,548	-	135,048
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ลูกหนี้อื่น – บริษัทอื่น	624,003	1,583,842	-	1,493,938
ลูกหนี้อื่น – บริษัทย่อย	-	-	87,492	352,335
ดอกเบี้ยค้างรับ	111,808	67,158	111,808	67,158
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	191,609	218,344	153,301	196,234
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	-	64,742,450	-	-
อื่นๆ	-	131,894	-	131,894
รายได้ค้างรับ	-	3,253,412	-	3,253,412
(หัก) ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(1,593,839)	-	(1,593,839)
รวมรายได้ค้างรับ	-	1,659,573	-	1,659,573
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	927,420	68,403,261	352,601	3,901,132
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	927,420	69,105,809	352,601	4,036,180

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ที่ค้างชำระ มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	567,500	-	-
เกินกำหนดชำระน้อยกว่า 3 เดือน	-	-	-	-
เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน	-	32,100	-	32,100
เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน	-	1,830,540	-	1,830,540
เกินกว่า 12 เดือน	1,546,864	9,395,778	374,179	7,669,956
	1,546,864	11,825,918	374,179	9,532,596
(หัก) ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,546,864)	(11,123,370)	(374,179)	(9,397,548)
รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ	-	702,548	-	135,048

รายการเคลื่อนไหวของค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	12,717,209	15,416,650	10,991,387	13,024,215
เพิ่มขึ้น (โอนกลับ) ระหว่างปี	50,075,760	(2,699,441)	-	(2,032,828)
(ลดลง) จากการขายทรัพย์สิน	(10,617,208)	-	(10,617,208)	-
โอนออกจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	(50,628,897)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,546,864	12,717,209	374,179	10,991,387

เงินจ่ายล่วงหน้าสินค้า

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 และ 7 – 8 มีนาคม 2566 บริษัทย่อยได้จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้าจำนวน 74 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้รับสินค้าเพื่อขายต่อให้ลูกค้าในต่างประเทศแล้วและมีการรับรู้รายได้จากการขายสินค้านี้แล้ว จำนวน 31 ล้านบาท ในปี 2566

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 บริษัทคู่สัญญาให้คำรับรอง และยืนยันว่าบริษัทจะดำเนินการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว โดยจัดหาสินค้าตามจำนวนให้แก่บริษัทย่อยตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทคู่สัญญามีได้นิ่งนอนใจกับปัญหาการส่งออกที่เกิดขึ้นและพยายามเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การส่งออกสามารถดำเนินการได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อบริษัทย่อยเป็นอย่างดีและบริษัทคู่สัญญาตกลงจะดำเนินการคืนเงินมัดจำ จำนวน 15 ล้านบาท ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับแต่ครบกำหนดระยะเวลาการส่งมอบในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 (ครบกำหนดระยะเวลาการส่งมอบในวันที่ 31 มีนาคม 2567)

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 บริษัทย่อยได้รับคืนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าจากบริษัทคู่สัญญาแล้ว จำนวน 15 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 บริษัทคู่สัญญาได้จัดทำหนังสือยืนยันดำเนินการและคืนเงิน จำนวน 50 ล้านบาท หากไม่สามารถดำเนินการส่งออกได้จะมีการจ่ายชำระคืนแบ่งออกเป็น 5 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 จำนวน 9.78 ล้านบาท (ปัจจุบันยังไม่ได้รับชำระ)

งวดที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 9.78 ล้านบาท (ปัจจุบันยังไม่ได้รับชำระ)

งวดที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 จำนวน 9.78 ล้านบาท (ปัจจุบันยังไม่ได้รับชำระ)

งวดที่ 4 วันที่ 31 สิงหาคม 2567 จำนวน 9.78 ล้านบาท (ปัจจุบันยังไม่ได้รับชำระ)

งวดที่ 5 วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 10.99 ล้านบาท (ปัจจุบันยังไม่ได้รับชำระ)

โดยในระหว่างปีบริษัทคู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการส่งออกได้ตามกำหนดสำหรับงวดที่ 1 – 5 ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567, วันที่ 30 มิถุนายน 2567, วันที่ 31 กรกฎาคม 2567, วันที่ 31 สิงหาคม 2567, วันที่ 30 กันยายน 2567 และยังไม่ได้ดำเนินการคืนเงินภายใน 15 วันหลังจากครบกำหนดการส่งออกแต่ละงวดซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อยได้ดำเนินการยื่นหนังสือติดตามทวงถามเงินมัดจำจากบริษัทคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว หากบริษัทคู่สัญญาเพิกเฉยไม่ดำเนินการชำระเงินตามหนังสือทวงถามดังกล่าว บริษัทย่อยจะดำเนินการฟ้องร้องต่อไป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ได้พิจารณาบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าตามจำนวนงวดที่ครบกำหนดซึ่งมีจำนวน 29.31 ล้านบาท ในส่วนของเงินมัดจำที่ยังไม่ครบกำหนด ฝ่ายบริหารจะให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการติดตามเรื่องการส่งออกและเรียกคืนเงินมัดจำให้ถึงที่สุด

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ติดตามการขอคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้านี้ดังกล่าว ตามหนังสือยืนยันการดำเนินการและคืนเงินจากบริษัทคู่สัญญา จำนวน 50 ล้านบาท จนถึงปัจจุบันบริษัทย่อยยังไม่ได้รับชำระ

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้พิจารณาจากรายงานผู้สอบบัญชีที่มีการแสดงความเห็นตามเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข ในเรื่องของ “ไม่มีหลักฐานประกอบว่าจะได้รับเงินคืนส่วนนี้จากแหล่งใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง” ในงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2567 ทำให้บริษัทได้พิจารณาบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้านี้ทั้งจำนวน 50 ล้านบาท

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้มีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎระเบียบข้อบังคับ อำนาจดำเนินการของบริษัท รวมถึงการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเป็นอิสระแล้ว พบว่า การจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อมัดจำซื้อผลิตภัณฑ์ไก่แช่แข็ง จำนวน 74 ล้านบาท ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการจ่ายเงินล่วงหน้าดังกล่าวเป็นไปตามขอบเขตอำนาจอนุมัติของบริษัทย่อยซึ่งได้มีการปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและอำนาจดำเนินการของบริษัท รวมถึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

ในระหว่างเดือนตุลาคม 2567 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่มีรายการดังกล่าวในงบการเงิน

บริษัท โคมินซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

8. สินค้ำคงเหลือ

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
สินค้าสำเร็จรูป	2,894,639	1,620,437	-	1,539
งานระหว่างทำ	-	90,875	-	90,875
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล	93,834	22,139,528	-	261,967
	2,988,473	23,850,840	-	354,381
(หัก) ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า	-	(122,423)	-	(92,123)
รวมสินค้ำคงเหลือ	2,988,473	23,728,417	-	262,258

สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล

ในระหว่างปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยได้จำหน่ายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล เป็นเหรียญ ETH จำนวน 2.17808942 เหรียญ และ เหรียญ ETH จำนวน 263.21292366 เหรียญ เหรียญ BTC จำนวน 0.71888215 เหรียญ ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลเป็นเหรียญ BTC จำนวน 0.03991170 เหรียญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลเป็นเหรียญ ETH จำนวน 2.17808942 เหรียญ และ เหรียญ ETH จำนวน 263.21292366 เหรียญ เหรียญ BTC จำนวน 0.71888215 เหรียญ ตามลำดับ

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	122,423	10,685,058	92,123	170,335
เพิ่มขึ้น	-	30,300	-	-
โอนกลับ / จำหน่ายระหว่างปี	(92,123)	(10,592,935)	(92,123)	(78,212)
โอนออกจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	(30,300)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	122,423	-	92,123

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือแสดงอยู่ในต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุน

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินฝากประจำ	53,000,000	53,000,000	53,000,000	53,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในอัตราร้อยละ 1.40 ต่อปี ถึง 1.85 ต่อปี และร้อยละ 0.75 ต่อปี ถึง 1.75 ต่อปี ตามลำดับ

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ประกอบด้วย

ชื่อบริษัทย่อย	(หน่วย : บาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนจดทะเบียน		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		วิธีราคาทุน	
31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	-	50,000,000	-	85.30	-	48,402,367
บริษัท รุมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	3,000,000	3,000,000	99.99	99.99	1,529,925	1,529,925
บริษัท โคมินซ์ คริปโต จำกัด	60,000,000	60,000,000	99.99	99.99	59,999,800	59,999,800
บริษัท บีทีแกรนด์ปีโตรเลียม จำกัด	100,000,000	100,000,000	99.99	99.99	100,000,000	100,000,000
บริษัท บีทีโบริททิพย์กาแฟ จำกัด	5,000,000	5,000,000	99.99	99.99	5,000,000	5,000,000
บริษัท บีทีโบริททิวาราศรี จำกัด	10,000,000	10,000,000	99.99	99.99	10,000,000	10,000,000
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					176,529,725	224,932,092
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					(38,655,703)	(56,875,292)
สุทธิ					137,874,022	168,056,800

การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 มีมติอนุมัติจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 426,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 32.55 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13.88 ล้านบาท ให้แก่ผู้ซื้อ และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ผู้ซื้อได้จ่ายชำระเงินจำนวน 13.88 ล้านบาท โดยบริษัทได้โอนหุ้นสามัญของบริษัทย่อยแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 ส่งผลให้บริษัทสิ้นสุดอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าว

บริษัท โคมินซ์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย ณ วันที่จำหน่าย ที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13,884,063	13,884,063
(หัก) ต้นทุนในการจำหน่ายบริษัทย่อย		
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย	(166,276)	-
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(35,000,000)
ปรับปรุงส่วนเกินทุนอื่น-การเปลี่ยนแปลง		
สัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,316,311	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	32,087	-
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	<u>15,066,185</u>	<u>(21,115,937)</u>

มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)
	งบการเงินรวม
สินทรัพย์	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	33,139,202
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	176,100
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	129,623
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	11,226
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	110,627
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	37,527
รวมสินทรัพย์	<u>33,604,305</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	33,399,292
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,550
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	36,187
รวมหนี้สิน	<u>33,438,029</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>166,276</u>

บริษัท โคมินซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13,884,063	13,884,063
(หัก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย	(33,139,202)	-
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	<u>(19,255,139)</u>	<u>13,884,063</u>

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก บริษัทแยกแยะแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทข้างต้นเป็น “กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก” ในส่วนของกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ที่แสดงเปรียบเทียบมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2567	2566
รายได้จากการขายและการให้บริการ	-	36,439,520
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ	-	(33,077,291)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	-	3,362,229
รายได้อื่น	1,959,960	370,973
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	-	(1,482,536)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(170,880)	(210,021)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(50,075,760)	(81,745)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(48,286,680)	1,958,900
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้	-	30,610
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	<u>(48,286,680)</u>	<u>1,989,510</u>

บริษัทไม่แสดงข้อมูลกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทข้างต้น เนื่องจากไม่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวม

บริษัท โคมินซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

ที่ดิน	งบการเงินรวม						รวม	
	สถานีปั้มน้ำมัน และอาคาร	ระบบสำรอง น้ำมันใต้ดิน	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	เครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	เครื่องชุดเหรียญ สกุลเงินดิจิทัล		
ราคาทุน :								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	-	-	-	1,338,837	330,792	59,002,790	60,672,419
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อกิจการ	62,000,000	23,576,052	18,559,737	11,927,957	1,908,640	958,701	-	118,931,087
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า	-	121,495	-	-	283,558	108,236	-	513,289
จำหน่าย / โอนออก	-	-	-	-	(1,233,412)	(172,037)	(59,002,790)	(60,408,239)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	62,000,000	23,697,547	18,559,737	11,927,957	2,297,623	1,225,692	-	119,708,556
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า	-	-	-	-	79,751	49,500	-	129,251
จำหน่าย / โอนออก	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	62,000,000	23,697,547	18,559,737	11,927,957	2,377,374	1,275,192	-	119,837,807
ค่าเสื่อมราคาสะสม :								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	-	-	-	(1,307,446)	(299,413)	(18,277,314)	(19,408,498)
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อกิจการ	-	(4,090,507)	(6,508,620)	(3,680,420)	(683,448)	596,132	-	(15,559,128)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(688,259)	(701,583)	(1,123,656)	(351,983)	(344,254)	(7,995,053)	(11,204,788)
จำหน่าย / โอนออก	-	-	-	-	918,763	154,235	26,272,367	27,345,365
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	(4,778,766)	(7,210,203)	(4,804,076)	(1,424,114)	(1,085,564)	-	19,302,723
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(695,848)	(701,583)	(1,126,231)	(270,992)	(332,836)	-	(3,127,490)
จำหน่าย / โอนออก	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	(5,474,614)	(7,911,786)	(5,930,307)	(1,695,107)	(1,418,401)	-	22,430,213

บริษัท โคมินซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดิน	สถานีปั๊มน้ำมัน และอาคาร	ระบบสำรอง น้ำมันใต้ดิน	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	เครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	เครื่องชุดเหรียญ สกุลเงินดิจิทัล	
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม :								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	-	-	-	-	-	(25,125,475)	(25,125,475)
สินทรัพย์สูญจากการซื้อกิจการ	(3,900,000)	(8,385,545)	(7,489,461)	(252,464)	(350,102)	(368,603)	-	(19,504,041)
ลดลง	-	-	-	-	-	-	25,125,475	25,125,475
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(3,900,000)	(8,385,545)	(7,489,461)	(252,464)	(350,102)	(368,603)	-	(19,504,041)
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-
ลดลง	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	(3,900,000)	(8,385,545)	(7,489,461)	(252,464)	(350,102)	(368,603)	-	(19,504,041)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	58,100,000	10,533,235	3,860,073	7,376,345	523,406	508,731	-	80,901,792
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	58,100,000	9,837,386	3,158,491	6,250,114	332,165	225,395	-	77,903,553
ค่าเสื่อมราคาในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี :								
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566								(11,204,788)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567								(3,127,492)

การพิจารณาการด้อยค่าของอุปกรณ์

ในปี 2566 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องชุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากหยุดดำเนินการจากผลกระทบต่อทางราคาที่มีความผันผวนสูงจึงจัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 13.02 ล้านบาท

บริษัท โคมินซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	รวม
ราคาทุน :			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	1,309,106	311,792	1,620,898
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า	70,064	108,236	178,300
จำหน่าย / โอนออก	(765,892)	(153,037)	(918,929)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	613,278	266,991	880,269
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า	-	49,500	49,500
จำหน่าย / โอนออก	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	613,278	316,491	929,769
ค่าเสื่อมราคาสะสม :			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	(1,259,542)	(282,070)	(1,541,612)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(34,902)	(19,987)	(54,889)
จำหน่าย / โอนออก	752,654	135,236	887,890
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(541,790)	(166,821)	(708,611)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(25,321)	(31,752)	(57,073)
จำหน่าย / โอนออก	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	(567,111)	(198,573)	(765,684)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	71,488	100,170	171,658
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	46,167	117,918	164,085
ค่าเสื่อมราคาในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี			
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566			(54,889)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567			(57,073)

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สัญญาผู้แทนจำหน่าย	รวม	โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน :				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	16,500,077	-	16,500,077	12,395,011
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อกิจการ	7,458	2,000,000	2,007,458	-
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า	-	7,857,419	7,857,419	-
จำหน่าย / โอนออก	(4,399,957)	-	(4,399,957)	(653,024)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	12,107,578	9,857,419	21,964,997	11,741,987
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า	154,592	-	154,592	-
จำหน่าย / โอนออก	(9,467,342)	-	(9,467,342)	(9,467,342)
โอนออกจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	(31,000)	-	(31,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	2,763,828	9,857,419	12,621,247	2,274,645
ค่าตัดจำหน่ายสะสม :				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	(8,961,735)	-	(8,961,735)	(5,765,754)
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อกิจการ	(1,384)	(700,822)	(702,206)	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(770,487)	(1,408,471)	(2,178,958)	(700,665)
จำหน่าย / โอนออก	3,361,716	-	3,361,716	653,006
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(6,371,890)	(2,109,293)	(8,481,183)	(5,813,413)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี / โอนเข้า	(625,874)	(1,408,471)	(2,034,345)	(622,808)
จำหน่าย / โอนออก	6,295,913	-	6,295,913	6,238,744
โอนออกจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	19,774	-	19,774	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	(682,077)	(3,517,764)	(4,199,841)	(197,477)
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม :				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	(2,013,645)	-	(2,013,645)	(2,013,645)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(2,013,645)	-	(2,013,645)	(2,013,645)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	(2,013,645)	-	(2,013,645)	(2,013,645)

บริษัท โคมินซ์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สัญญาผู้แทนจำหน่าย	รวม	โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	3,722,043	7,748,126	11,470,169	3,914,929
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	68,106	6,339,655	6,407,761	63,523
ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี				
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566			(2,178,958)	(700,665)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567			(2,034,345)	(622,808)

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยานพาหนะ	อาคารสำนักงานเช่า	รวม
ราคาทุน :			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	2,725,000	-	2,725,000
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	6,493,438	6,493,438
ลดลงจากการเลิกใช้สัญญาเช่า	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2,725,000	6,493,438	9,218,438
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-
ลดลงจากการเลิกใช้สัญญาเช่า	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	2,725,000	6,493,438	9,218,438
ค่าเสื่อมราคาสะสม :			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	(111,737)	-	(111,737)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(545,000)	(1,262,613)	(1,807,613)
ลดลงจากการเลิกใช้สัญญาเช่า	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(656,737)	(1,262,613)	(1,919,350)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(545,000)	(2,164,479)	(2,709,479)
ลดลงจากการเลิกใช้สัญญาเช่า	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	(1,201,737)	(3,427,092)	(4,628,829)

บริษัท โคมินซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยานพาหนะ	อาคารสำนักงานเช่า	รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2,068,263	5,230,825	7,299,088
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	1,523,263	3,066,346	4,589,609
ค่าเสื่อมราคาในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี			
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566			(1,807,613)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567			(2,709,479)

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
เงินมัดจำ	1,872,200	2,116,204	800,800	1,084,804
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเกิน 1 ปี	2,410,574	2,316,982	2,410,574	2,153,982
สินทรัพย์ที่ไม่ใช้งาน – เครื่องชุดเหรียญ	1,351	7,604,948	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อลงทุน	50,000,000	-	50,000,000	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	54,284,125	12,038,134	53,211,374	3,238,786

สินทรัพย์ที่ไม่ใช้งาน – เครื่องชุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ไม่ใช้งานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2567	2567
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	7,604,948	-
(หัก) ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(7,603,597)	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,351	-

บริษัท โคแมนชี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินย่ำล่วงหน้าเพื่อลงทุน

ตามรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีมติรับทราบแผนการลงทุนในโครงการกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำ Due Diligence ประเมินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาขนาดของรายการที่บริษัทจะเข้าลงทุน มูลค่าของธุรกิจ และความเหมาะสมของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ โดยเนื้อหาในหนังสือได้ระบุให้บริษัทดำเนินการวางเงินมัดจำ จำนวน 50 ล้านบาท ให้กับบริษัทเอกชนแห่งที่สอง เพื่อแสดงเจตจำนงและความพร้อมในการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยการวางเงินมัดจำนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด จึงขอเสนอท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมัติการวางเงินมัดจำ จำนวน 50 ล้านบาท โดยวงเงินอนุมัติดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติและข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการวางเงินมัดจำเพื่อลงทุนในโครงการดังกล่าวจำนวน 50 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 บริษัทได้จ่ายชำระเงินมัดจำ จำนวน 50 ล้านบาทแล้ว

15. สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,285,596	4,642,803	74,302	2,268,753
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	(83,128)	-	(83,128)
	<u>2,285,596</u>	<u>4,559,675</u>	<u>74,302</u>	<u>2,185,625</u>

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม			
	1 มกราคม 2567	รับรู้ใน กำไรขาดทุน	โอนออกจาก สูญเสียอำนาจควบคุม	31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :				
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ				
สินทรัพย์ของบริษัทย่อยจากการซื้อธุรกิจ	2,263,423	(52,129)	-	2,211,294
ลูกหนี้การค้า	1,990,136	(1,804,674)	(110,626)	74,836
รายได้ค้างรับ	318,768	(318,768)	-	-
สินค้าคงเหลือ	18,425	(18,425)	-	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	19,357	16,526	-	35,883
หนี้สินตามสัญญาเช่า	32,694	(32,694)	-	-

บริษัท โคแมเนจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			
	รับรู้ใน		โอนออกจากการ	
	1 มกราคม 2567	กำไรขาดทุน	สูญเสียอำนาจควบคุม	31 ธันวาคม 2567
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :				
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์	(83,128)	83,128	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	(36,417)	-	(36,417)
รวม	4,559,675	2,163,453	(110,626)	2,285,596

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			
	รายได้ค่าใช้จ่าย		โอนออกจากการ	
	1 มกราคม 2566	กำไร (ขาดทุน)	สูญเสียอำนาจ	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :				
ผลต่างจากการปรับมูลค่าสุทธิธรรมของ				
สินทรัพย์ของบริษัทย่อยจากการซื้อธุรกิจ	-	2,263,423	-	2,263,423
ลูกหนี้การค้า	2,380,353	(390,217)	-	1,990,136
รายได้ค้างรับ	318,768	-	-	318,768
สินค้าคงเหลือ	-	18,425	-	18,425
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	-	19,357	-	19,357
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,962	30,732	-	32,694
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :				
ผลต่างจากการปรับมูลค่าสุทธิธรรมของ				
สินทรัพย์ของบริษัทย่อยจากการซื้อธุรกิจ	(30,610)	30,610	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์	(14,128)	(69,000)	-	(83,128)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(28,293)	28,293	-	-
รวม	2,628,052	1,931,623	-	4,559,675

บริษัท โคมินซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	(หน่วย:บาท)		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	รายได้ค่าใช้จ่าย รับรู้ใน		
	1 มกราคม 2567	กำไร (ขาดทุน)	31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :			
ลูกหนี้การค้า	1,879,509	(1,804,673)	74,836
รายได้ค้างรับ	318,768	(318,768)	-
สินค้าคงเหลือ	18,425	(18,425)	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	19,357	16,526	35,883
หนี้สินตามสัญญาเช่า	32,694	(32,694)	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :			
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์	(83,128)	83,128	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	(36,417)	(36,417)
รวม	2,185,625	(2,111,323)	74,302

	(หน่วย:บาท)		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	รายได้ค่าใช้จ่าย รับรู้ใน		
	1 มกราคม 2566	กำไร (ขาดทุน)	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :			
ลูกหนี้การค้า	2,286,075	(406,566)	1,879,509
รายได้ค้างรับ	318,768	-	318,768
สินค้าคงเหลือ	-	18,425	18,425
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	-	19,357	19,357
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,962	30,732	32,694
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :			
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์	(14,128)	(69,000)	(83,128)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(28,293)	28,293	-
รวม	2,564,384	(378,759)	2,185,625

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
เจ้าหนี้การค้า – บริษัทอื่น	8,846,280	9,462,756	-	668,328
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
เจ้าหนี้อื่น – บุคคลที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ 5)	-	921,766	-	-
เจ้าหนี้อื่น – บริษัทอื่น	511,778	886,207	511,778	724,819
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	5,425,826	-	5,367,776
เงินรับล่วงหน้าจากการขายลิขสิทธิ์ และ เครื่องมือการขายการค้า	-	4,672,897	-	4,672,897
เงินทดรองรับ – บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	368,561	-	-	-
เงินมัดจำ	19,070	34,916,982	19,070	19,071
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,204,918	1,422,985	1,550,804	789,747
อื่นๆ	134,225	-	127,325	-
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นๆ	3,238,552	48,246,663	2,208,977	11,574,310
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	12,084,832	57,709,419	2,208,977	12,242,638

17. หนี้สินตามสัญญาเช่า

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	7,398,377	2,471,801	7,398,377	2,471,801
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	6,493,438	-	6,839,760
ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า	-	-	-	-
(หัก) จ่ายชำระ	(2,990,853)	(1,566,862)	(2,990,853)	(1,913,184)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	4,407,524	7,398,377	4,407,524	7,398,377
(หัก) ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,918,708)	(2,936,471)	(2,918,708)	(2,936,471)
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่เกิน กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,488,816	4,461,906	1,488,816	4,461,906

บริษัท โคมินซ์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ค่าเสื่อมราคา	2,709,479	1,807,613	2,709,479	1,807,613
ดอกเบี้ยจ่าย	381,763	346,322	381,763	346,322
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ	54,000	200,000	30,000	200,000
	<u>3,145,242</u>	<u>2,353,935</u>	<u>3,121,242</u>	<u>2,353,935</u>

18. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทมีโครงการผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัท ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว เมื่อเกษียณอายุสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	96,786	-	96,786	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	76,746	94,659	76,746	94,659
ต้นทุนดอกเบี้ย	5,883	2,127	5,883	2,127
(หัก) จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>179,415</u>	<u>96,786</u>	<u>179,415</u>	<u>96,786</u>

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

19. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	94,785	478,337	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและกรกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	2,163,453	428,311	2,111,323	378,759
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2,258,238	906,648	2,111,323	378,759

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีจำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(2,107,476)	1,639,449	(34,528,279)	(4,850,813)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%, 15%	20%, 15%	20%	20%
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตราภาษี	(383,648)	342,065	(6,905,656)	(970,163)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับปี :				
รายได้ที่ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร	(18,706)	(2,102,945)	-	-
รายจ่ายที่ไม่ได้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร	(562,817)	515,300	(661,090)	292,658
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	-	(45,000)	-	-
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(449)	-	(448)	-
ขาดทุนสุทธิที่มีสิทธินำมาหักตามกฎหมาย	(458,813)	(7,191)	-	-
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1,519,218	1,509,524	7,567,194	683,465
อื่น ๆ	-	(5,960)	-	(5,960)
รวมผลกระทบทางภาษี	478,433	136,272	6,905,656	970,163
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	94,785	478,337	-	-

บริษัท โคมินซ์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

20. ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายสำนักงาน	252,276	1,743,753	228,276	399,753
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	16,110,299	14,576,424	8,331,292	7,066,259
ค่ายานพาหนะและที่พัสดินทาง	19,390	87,683	14,483	48,165
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	1,475,459	1,382,847	68,972	61,536
ค่าบริการวิชาชีพและค่าธรรมเนียม	8,807,738	2,502,960	7,659,728	1,717,760
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,474,912	15,324,442	3,389,360	2,563,166
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย	765,828	1,111,955	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,969,504	4,889,545	2,323,496	957,881
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(1,368,584)	-	(1,450,328)
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	1,100,000	605,000	1,100,000	605,000
ค่าบริหารจัดการ	3,000,000	4,801,495	3,000,000	2,600,000
ต้นทุนทางการเงิน	381,763	346,750	381,763	346,750
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	218,352	165,342	51,613	36,360

21. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ไม่รวมกำไรและขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) และจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและชำระแล้วระหว่างปี

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่				
(บาท)				
กำไร (ขาดทุน) ที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	2,752,273	(13,238)	(36,639,602)	(5,229,572)
กำไร (ขาดทุน) ที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(48,286,680)	1,989,510	-	-
	(45,534,407)	1,976,272	(36,639,602)	(5,229,572)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันต้นปี (หุ้น)	136,863,562	134,000,000	136,863,562	134,000,000
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่ายในระหว่างปี (หุ้น)	13,400,000	-	13,400,000	-
จำนวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	147,400,000	134,000,000	147,400,000	134,000,000

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	0.020	-	(0.268)	(0.039)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(0.353)	0.015	-	-
	(0.333)	0.015	(0.268)	(0.039)

22. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่จัดทำให้แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรให้แก่แต่ละส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงาน 1 ส่วนงานธุรกิจจากสินทรัพย์ดิจิทัล
- ส่วนงาน 2 ส่วนงานธุรกิจประกอบกิจการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการให้บริการบำรุงรักษาและบริการอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ส่วนงาน 3 ส่วนงานธุรกิจบริการค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง

บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลแยกตามส่วนงานดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม							
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	ธุรกิจจากสินทรัพย์ดิจิทัล		ธุรกิจจากการขายและบริการ		ธุรกิจบริการค้าปลีก		งบการเงินรวม	
2567	2566	โปรแกรมและเครื่องคอมพิวเตอร์	น้ำมันเชื้อเพลิง	2567	2566	2567	2566	
จังหวัดเวลาในการรับรู้รายได้								
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	33,468,205	21,045	-	-	174,515,553	243,508,090	207,983,758	243,529,135
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	-	-	-	16,542,005	6,298,970	6,609,811	6,298,970	23,151,816
รวมรายได้	33,468,205	21,045	-	16,542,005	180,814,523	250,117,901	214,282,728	266,680,951
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	10,072,815	10,542,746	-	6,723,477	2,170,189	5,989,463	12,243,004	23,255,686
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน :								
รายได้อื่น							23,373,990	4,959,135
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย							(1,031,828)	(967,599)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(36,310,879)	(27,293,851)
ต้นทุนทางการเงิน							(381,763)	(346,750)
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)							-	2,032,828
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้							(2,107,476)	3,598,349
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้							(2,258,238)	(906,648)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง							(4,365,714)	732,801
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานยกเลิก							(48,286,680)	1,989,510
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี							(52,652,394)	2,722,311

บริษัท โคมินซ์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์

	(หน่วย : บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
รายได้จากส่วนงาน		
ประเทศไทย	214,282,728	266,989,484
ต่างประเทศ	-	-
รวมทั้งสิ้น	<u>214,282,728</u>	<u>266,989,484</u>

23. การขายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ได้มีมติที่ประชุมอนุมัติจำหน่ายเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ โปรแกรม Comanche Hotel Software และ Data Base รวมถึงลูกหนี้การค้า และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 บริษัทได้รับเงินชำระครบแล้วทั้งจำนวน โดยบริษัทจะต้องดำเนินการโอนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า รวมถึงลูกหนี้การค้าและหนี้สินที่เกิดจากสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

ในระหว่างเดือนมีนาคม 2567 บริษัทได้ดำเนินการโอนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าจากสัญญาและรับรู้กำไรจากการขายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5 ล้านบาท

24. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการค่าที่ปรึกษา ค่าบริหารจัดการและสัญญาบริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตสรุปได้ดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ไม่เกิน 1 ปี	3,585,637	3,092,500	3,495,637	3,092,500
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,500,000	2,100,000	1,500,000	2,100,000
รวม	<u>5,085,637</u>	<u>5,192,500</u>	<u>4,995,637</u>	<u>5,192,500</u>

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

25. ทุนจดทะเบียน

ปี 2566

25.1 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

- 1 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 67 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 134,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 107.20 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 214,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกจำหน่ายหุ้นสามัญใหม่จำนวน 80,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
- 2 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จึงจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 80,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อแบ่งการจัดสรรดังนี้
 - 2.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (RO)
 - 2.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 26,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (PO)
 - 2.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

ปี 2567

25.2 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 80,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

25.3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 13,400,000 หุ้น ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ในราคา 2.50 บาทต่อหุ้น (“ราคาเสนอขายหุ้นฯ”) เป็นจำนวนเงิน 33,500,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากับ 2.35 บาทต่อหุ้น (ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในระหว่าง วันที่ 20 – 30 กันยายน 2567 มีกำหนดวันจองซื้อในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และชำระค่าหุ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2567

บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 33.50 ล้านบาท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567

25.4 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 มีมติอนุมัติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 107,200,000 บาท เป็น 73,700,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 67,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้ว
2. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 257,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 73,700,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 331,650,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (COMAN-W1) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้ว
3. มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ตามรายละเอียดดังนี้
 - 3.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 294,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
 - 3.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 221,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (COMAN-W1)
4. มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) จำนวนไม่เกิน 221,100,000 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (COMAN-W1) มีอายุ 2 ปี มีอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ (COMAN-W1) ราคาหุ้นละ 3 บาท เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (COMAN-W1) ทั้งนี้ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2567
 - 4.1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 บริษัทได้พิจารณาขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 30 วันทำการ รวมถึงได้พิจารณาเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Record Date) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท โคแมนซี อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จากเดิมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 - 2-3 ธันวาคม 2567 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 - 21 มกราคม 2568
 - วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (COMAN-WI) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Record Date) จากเดิมวันที่ 25 ธันวาคม 2567 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
- 4.2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 บริษัทได้พิจารณาขยายระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 30 วันทำการ รวมถึงได้พิจารณาเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (COMAN-WI) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Record Date) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จากเดิมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 - 21 มกราคม 2568 เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 - 5 มีนาคม 2568
 - วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (COMAN-WI) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Record Date) จากเดิมวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 26 มีนาคม 2568

26. หุ้นทุนซื้อคืน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โคแมนซี อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 มีมติอนุมัตินโยบายในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยมีวงเงินการลงทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาของการลงทุน เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่น SET100 เป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือ ส่งเสริมกันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทและสามารถเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยได้ โดยมีหลักการพิจารณาเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี และสามารถเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยได้
2. ลงทุนในตราสารทุนและ/หรือตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยงเหมาะสมกับผลตอบแทน
3. ลงทุนระยะสั้นตามสถานะของตลาด
4. เพื่อดำเนินโครงการหุ้นทุนซื้อคืน (Treasury Stock) ในอนาคต (เครื่องมือทางการเงินเพื่อการบริหารสภาพคล่องของบริษัทในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องทางการเงินสูงกว่าความต้องการใช้ดำเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 บริษัทได้ซื้อหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 765,800 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1.59 ล้านบาท บริษัทแสดงเป็นรายการซื้อคืนหุ้นสามัญ แยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น และแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 บริษัทได้จำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 765,800 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1.78 ล้านบาท โดยมีต้นทุนหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 1.59 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 0.19 ล้านบาท โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ทำให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทไม่มีหุ้นทุนซื้อคืนคงเหลือ และในเดือนตุลาคม 2567 บริษัทยังมีการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน จำนวน 460,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1.08 ล้านบาท ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และ 100,000 หุ้นจำนวนเงิน 0.24 ล้านบาท ในวันที่ 7 ตุลาคม 2567 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 560,000 หุ้น และบริษัทได้จำหน่าย

บริษัท โคมินซ์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หุ้นทุนซื้อคืน จำนวน 560,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1.17 ล้านบาท ในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ทำให้บริษัทมีส่วนต่ำหุ้นทุนซื้อคืน 0.15 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทไม่มีหุ้นทุนซื้อคืนคงเหลือแล้ว

การซื้อหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าว บริษัทยังไม่ได้จัดทำโครงการหุ้นทุนซื้อคืน (Treasury Stock) และบริษัทไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ เมื่อบริษัททราบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมให้ถูกต้องจึงทำการจำหน่ายออกไปและหยุดการดำเนินการไป

27. เครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

ก) สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

ข) เงินฝากธนาคารที่คิดดอกเบี้ยประกัน และหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

ทั้งนี้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินข้างต้นวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบ โดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงพหุของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โคมินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยผันแปร อย่างไรก็ตามความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันค่อนข้างต่ำทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเครื่องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยการติดตามการจัดอันดับเครดิตภายนอกที่มีการเผยแพร่โดยพิจารณาว่าอันดับเครดิตที่เผยแพร่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือไม่และเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่รายงาน โดยไม่ได้ถูกสะท้อนในอันดับเครดิตที่เผยแพร่หรือไม่

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม													
	อัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ยปรับ				รวม		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	
	ภายใน 1 ปี		1 - 5 ปี		มากกว่า 5 ปี		ขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย					
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
												(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน														
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	-	141.16	131.82	0.47	19.43	141.63	151.25	0.25-0.60	0.30-1.50
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	53.00	53.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53.00	53.00	1.40-1.85	0.75-1.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	0.93	69.11	0.93	69.11	-	-
หนี้สินทางการเงิน														
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	12.08	57.71	12.08	57.71	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4.41	7.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.41	7.40	7.05	7.05

บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ													
	อัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ยปรับ				รวม		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	
	ภายใน 1 ปี		1 - 5 ปี		มากกว่า 5 ปี		ขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย					
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน														
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	-	82.48	105.94	0.41	0.43	82.88	106.37	0.25-0.60	0.30-1.50
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	53.00	53.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53.00	53.00	1.40-1.85	0.75-1.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	4.04	0.35	4.04	-	-
หนี้สินทางการเงิน														
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	2.21	12.24	2.21	12.24	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2.92	2.94	1.49	4.46	-	-	-	-	-	-	4.41	7.40	7.05	7.05

บริษัท โคเมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

28. การจัดประเภทรายการใหม่

กลุ่มบริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568